



ที่ นน ๐๐๓๒.๐๑๒/

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประเมินความพึงการเพื่อออกเอกสารรับรองความพึงการ ตามคู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความ
พึงการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความ
พึงการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และราช
วิทยาลัยแพทย์ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำคู่มือการวินิจฉัยและการประเมินความพึงการสำหรับแพทย์ขึ้น ตาม
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพึงการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถตรวจประเมินและวินิจฉัยความพึงการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดคู่มือทางเว็บไซต์
[https://www.nno.moph.go.th/nanhealth/ดาวน์โหลด/คู่มือเอกสารวิชาการ/คู่มือการวินิจฉัยและตรวจ
ประเมินความพึงการ](https://www.nno.moph.go.th/nanhealth/ดาวน์โหลด/คู่มือเอกสารวิชาการ/คู่มือการวินิจฉัยและตรวจ
ประเมินความพึงการ) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ผู้รับผิดชอบการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพึงการออกเอกสารรับรองความพึงการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ตามคู่มือการวินิจฉัยและการตรวจประเมินความพึงการฯ เพื่อให้
คนพิการสามารถนำเอกสารรับรองความพึงการไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการมีบัตรประจำตัวคนพิการและขึ้น
ทะเบียนความพึงการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดีเรก สูดแดน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

โทรสาร ๐ ๕๕๖๐ ๐๐๗๘

ผู้ประสานงาน นางประทุมพร อินทร์ศรีมี

โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๔๓๗๔ ๓๔๑๔